
๖ มกราคม  ๒๕๕๑  

เรียน   เพื�อนครู ผู้บริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

            วนัพุธที� ๒  มกราคม  ๒๕๕๑ เชา้นี� มีข่าวสูญเสียบุคคลสาํคญัอนัเป็นที�รักของคนไทยไปอย่าง
ไม่มีวนักลบั คือ สมเดจ็พระเจา้พี�นางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตาม
แถลงการณ์ของสาํนกัพระราชวงั ท่านสิ�นพระชนมเ์วลา ๐๒.๕๔ น. ของวนันี�  บรรยากาศของปีใหมที่�ผา่น
งานรื�นเริงมาหมาดๆปรับเปลี�ยนเป็นความเศร้าสลดรันทดใจแทนโดยอตัโนมติั ทั�งนี� เพราะพระองคก์บัคน
ไทยร่วมทุกขร่์วมสุขกนัมานาน ไม่วา่จะเป็นดินแดนทุรกนัดารห่างไกลเพียงใดพระเมตตาแผไ่พศาลปกคลุม

ไปถึงทุกหวัระแหง  กิจกรรมในเดือนมกราคม ๒๕๕๑ คงตอ้งปรับเปลี�ยนใหส้อดคลอ้งกบัจิตใจของคน
ไทยและบรรยากาศแห่งการสูญเสีย ไม่วา่จะเป็นวนัเด็ก หรือวนัครู งานรื�นเริงบนัเทิงใจคงตอ้งงดไป

ก่อน  ขบัรถออกจากบา้นมุ่งหนา้ไปกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเสื�อผา้ที�เพียงพอกบัการคา้งแรม ๔ วนั จอด

รถไวที้�ลานจอดวดัมกุฎกษตัริยาราม  เดินขา้มสะพานคลองผดุงกรุงเกษม เขา้กระทรวงศึกษาธิการทาง

ประตูดา้นขา้ง  หอ้งประชุม ๑ ชั�น ๗ ตึกรัชมงัคลาภิเษก คือที�นดัหมายคณะทาํงานคณะพิเศษในวนันี�  เวลา 

๑๐.๐๐ น. ผูใ้หญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ ไดม้อบนโนยายในการทาํงาน   กปัตนังานครั� งนี� เป็นขา้ราชการ

ชั�นผูใ้หญ่ ระดบั ๑๐ ในกระทรวงศึกษาธิการ ๓ ท่าน  นอกนั�นเป็นผูท้รงคุณวฒิุและมาก

ประสบการณ์  รวมแลว้ไม่ถึง ๒๐ คน กาํหนดกติกามารยาทกนัเรียบร้อยจึงเดินทางไปยงัสถานที�ทาํงาน มี
การตรวจสัมภาระอยา่งละเอียด โดยเฉพาะอุปกรณ์สื�อสารถูกเกบ็ไวใ้นหอ้งมั�นคง จะรับคืนไดเ้มื�อเสร็จ
ภารกิจ ห้องพกักบัหอ้งทาํงานถูกจดัไวใ้นบริเวณเดียวกนั ถกูกนัจากบุคคลภายนอกไม่สามารถสื�อสารกบั

บุคคลภายนอกไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ มีเวรยามที�วา่จา้งมาเป็นพิเศษ  ผมรู้สึกเครียดเมื�ออยู่ในที�จาํกดั โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งหากไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวนัใจจะคิดวา่ตวัเองถูกกกัขงัไวใ้นหอ้งมืด มีอาการกระสบักระส่าย
คลา้ยประสาทหลอน แต่กโ็ชคดีหอ้งพกัเปิดม่านออกไปมีสนามกอลฟ์ที�เขียวขจี มีแอ่งนํ�า ตน้ไมใ้หดู้เหมือน
ภาวะปกติ จึงเริ�มทาํงานที�ไดร้ับมอบหมายประมาณ ๑๖.๐๐ น. ต่อเนื�องไป ไดเ้ขา้นอนเวลา ๐๒.๐๐ น.ของ
วนัใหม่ 

            วนัพฤหัสบดีที� ๓  มกราคม  ๒๕๕๑  ตื�นสายเกือบ ๘ โมงเชา้ อาบนํ�าแต่งตวั รับประทาน
อาหารเป็นขา้วตม้และกาแฟ ประชุมกลุ่มยอ่ยแลว้เริ�มทาํงานต่อจากเมื�อคืน แมจ้ะมีขอ้จาํกดัค่อนขา้งมากใน

ดา้นขอ้มลู แต่พวกเราส่วนใหญ่มีประสบการณ์สูงมกัจะชี�ผิดชี�ถูกกนัไดใ้นเวลาไม่นานนกั  งานที�เคร่งเครียด
ยอ่มทาํใหรู้้สึกว่าเวลาที�มีสั�นนกั เดีCยวเที�ยงเดีCยวมืด เวลาประมาณ ๔ ทุ่มงานเดี�ยวส่วนใหญ่จะเสร็จกนัทุก

คน  มีการเล่านิทานแกเ้ครียดกนั บา้งก็เป็นหมอดูลายมือ บา้งกเ็ล่าประสบการณ์ในอดีตที�พบผา่นกนัมา
อยา่งโชกโชน มีผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตท่านหนึ�งมาจากทุ่งกลุาร้องไห ้เล่าใหฟั้งว่ามีสวนยางที�กรีดได้
แลว้เกือบ ๑๐๐ไร่ นํ� ายางที�ไดคุ้ณภาพดีมาก ระยะเวลากรีดยางกย็าวนานกวา่ภาคใต ้เพราะฤดูฝนสั�นกวา่ 
ท่านจะเกษียณปีนี�จะเป็นเถา้แก่สวนยาง คิดถึงตาํราเรียนสมยัก่อนที�ท่องบ่นกนัมา บางเรื�องก็ใหค้วามรู้ที�



คลาดเคลื�อน ทาํให้การพฒันาชา้ไปหลายช่วงตวั อยา่งยางพารา เดก็ไทยจะท่องและจาํขึ�นใจวา่ปลูกมากใน

ภาคใตจ้นรู้สึกวา่ตอ้งภาคใตเ้ท่านั�นจึงจะปลูกยางพาราได ้หรือไมส้ักจะขึ�นเฉพาะภาคเหนือเท่านั�น  กวา้จะ
มีคนไม่เชื�อและไปทดลองก็นานหลายปี จึงรู้วา่ยางพาราปลกูที�ภาคเหนือกไ็ด ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก็ได ้

ไมส้กัปลูกภาคไหนกไ็ด ้มาเลเซียยงัปลูกเป็นป่าใหญ่สองฟากถนนระยะทางเกือบ ๗๐๐ กิโลเมตร  ผม
ไดรั้บมอบหมายให้กาํกบังานขั�นตอนที� ๒ ระหวา่งเวลา ๒๓.๐๐ น. ถึง ๐๒.๐๐ น. ของวนัใหม ่จึงไดเ้ขา้
นอน 

            วนัศุกร์ที� ๔  มกราคม  ๒๕๕๑  งานเดี�ยวเสร็จกเ็ป็นงานกลุ่มที�ช่วยกนัตกแต่งตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของงาน วนันี�ทาํงานแข่งกบัเวลาเพราะตอ้งไปสู่ขั�นตอนที� ๓ ตามนดัหมาย ทุกอยา่งสาํเร็จลง
เวลา ๑๘.๐๐ น. งานถกูดาํเนินการในขั�นตอนที� ๓ ผมและคณะไดต้รวจสอบความเรียบร้อยของงาน เพื�อ
เตรียมยติุภารกิจในวนัพรุ่งนี�  กลบัหอ้งพกัอาบนํ�าและหลบัไปตั�งแต่ ๔ ทุ่ม เพราะเหนื�อยและนอนดึกมา ๒ 
คืน  

            วนัเสาร์ที� ๕ มกราคม  ๒๕๕๑ ตื�นสายอีกเช่นเคย แต่ก็โล่งใจเพราะทราบวา่งานขั�นตอน
สุดทา้ยไม่มีปัญหา แลว้เสร็จประมาณเที�ยงคืนที�ผา่นมา วนันี�วา่งงาน เข็มนาฬิกาผา่นไปชา้มาก ดูหนงั คุย ดู
สนามกอลฟ์ ดื�มกาแฟ จนเที�ยงมีอาหารญี�ปุ่นเป็นชุดมาให้ทาน เวลา ๑๓.๓๐ น. รับโทรศพัทมื์อถือคืน เป็น
อนัเสร็จภารกิจที�ไดร้ับมอบหมาย ผมไปส่งทีมงาน ๒ ท่านแถวดอนเมือง ก่อนกลบับา้นดว้ยความมึนงงใน

สมอง เพราะอยูใ่นที�จาํกดัเป็นเวลานาน  เก็บสัมภาระแลว้ขบัรถไปเที�ยวตลาดวดัดอนหวาย ตาํบลไร่ขิง ไป
ถึงคนเริ� มซาแลว้แต่ยงัมีสินคา้จาํพวกอาหารใหซื้�อหาพอสมควร ซื�อเป็ดพะโลน้ายหนบั ๑ ตวั ๒๔๐ บาท 

ปลาตะเพียนตม้หวาน ๑ ตวั ๘๐ บาท ขนมอีกหลายอยา่งเป็นการปรับตวัใหเ้ขา้สู่ภาวะปกติ  พรุ่งนี�จะกลบั
ชุมพร 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑  

๑๒  มกราคม  ๒๕๕๑  

เรียน   เพื�อนครู ผู้บริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

            วนัจนัทร์ที� ๗  มกราคม  ๒๕๕๑  เป็นวนัแรกของการทาํงานที�ชุมพรของปีนี�  รับปากท่าน 

ผอ.ไตรรงค ์ ยิ�มศรี โรงเรียนบา้นงาชา้ง ไวต้ั�งแต่ปีกลายว่าจะไปเปิดอาคารเศรษฐกิจพอเพียงให ้วนันี� จึง
เดินทางไปตามสัญญา แมจ้ะเพิ�งกลบัมาจากกรุงเทพฯ ไมไ่ดแ้วะหอ้งทาํงานเพราะหากแวะกค็งเสียเวลากบั

แฟ้มเอกสารที�รออยู ่มีประชาสัมพนัธ์สาํนกังาน คุณวิภารัตน ์ กวาวหนึ� ง ร่วมทางไปดว้ย  โรงเรียนบา้น
งาชา้ง อยูเ่ลยศาลพ่อตาหินชา้งทางไปกรุงเทพฯไม่มากนกั เลี�ยวซา้ยตรงขา้มกบัโรงเรียนบา้นเขาเลี�ยว เป็น

ถนนคอนกรีตแบบชนบทครึ� งทางอีกครึ� งเป็นหินคลุก รวมระยะทางประมาณ ๔ กม. ก็ถึงโรงเรียน  เสียง



เครื�องขยายดงัแจว้ๆเป็นที�ทราบวา่งานจดัในสนามดา้นหนา้ของโรงเรียน ฝั�งตรงขา้มกบัปะรําพิธีเป็นอาคาร
เศรษฐกิจพอเพียงที�กาํลงัจะเปิดใชง้าน ดูเด่นเป็นสง่าสวยงาม มีผูบ้ริหารทอ้งถิ�นตั�งแต่นายก อบต.สองพี�นอ้ง 
รองนายกฯ ประธานสภา สมาชิกสภา ท่านกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นพร้อมหนา้พร้อมตา ที�ขาดไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร

โรงเรียนในแถบนี�มากนัเกือบทุกโรงเรียน  ประชาชนมากนัมาก ท่าน ผอ.ไตรรงค ์ยิ�มศรี บอกว่าวนันี�นาํ ๒ 

งานมารวมกนัคือเปิดอาคาร และจดังานวนัผูสู้งอาย ุจึงไดพึ้�งพาอาศยักนัในดา้นจาํนวนคนร่วมงาน  เลยเวลา
นดัหมายเลก็นอ้ย พระที�นิมนตไ์วจึ้งมาถึงพิธี เหตุผลเพราะวนันี� เป็นวนัพระ ท่านตอ้งรับญาติโยมที�มาทาํบุญ
ที�วดัก่อน หลงัรับศีลแลว้มีการกล่าวรายงาน ผมกล่าวเปิด เราไปตดัริบบิ�นเปิดอาคารกนั เป็นอาคารชั�นเดียว 
ฝาใชไ้มห้มากเหลาเป็นฟากตีประกบเรียงยืนกนัไปแลว้ใชอี้กแผน่ตีตรงรอยต่อ พื�นปูกระเบื�อง หอ้งนํ�า
ภายในสะอาด วสัดุพื�นสีเดียวกบัดา้นนอก มีสินคา้มาวางจาํหน่ายพอสมควร ทั�งเครื�องอุปโภคบริโภค และ
เครื�องเขียนแบบเรียน ผมสมคัรสมาชิกสหกรณ์ร้านคา้ได ้เลขที� ๑๔๙/๕๑ ถือหุน้ ๑๐๐ บาท (๑๐ หุน้) ท่าน
นายก อบต.สองพี�นอ้งบอกว่าหากคิดจะเล่นการเมืองอยา่ลืมแสดงทรัพยสิ์นที�เป็นหุน้ดว้ย เดีCยวจะโดนขอ้หา
ซุกหุน้ กลบัเขา้ไปฟังพระเจริญพระพุทธมนตต่์อ พระวดัพรุตะเคียนสวดมนตเ์ร็วมากและทาํไดพ้ร้อมเพรียง
กนั คงฝึกซอ้มกนัมาดี แต่หากเป็นพระอายมุากอาจจะหายใจไม่ทนั หลงัถวายภตัตาหารและปัจจยัไทยธรรม
แลว้ ผมลากลบั ผูบ้ริหารโรงเรียนกต็ามกนัออกมา พากนัไปทานขา้วกลางวนัที�ร้านแก่งเพกา ซึ� งกิจการน่าจะ
ดีขึ�นทั�งร้านอาหารและโรงแรม เพราะกาํลงัสร้างรีสอร์ทเพิ�มอีกหลายหลงั แต่ละหลงัออกแบบแนว 

country หอ้งอาหารก็ก่อสร้างเพิ�มอีก ๑ หลงั  อิ�มแลว้ลากลบั คุณจาํนง  ดว้งทอง พนกังานขบัรถชวน
ไปดตูน้ปาลม์ขวดที�บา้นของเขา อยู่ในสวนในเสน้ทางสายท่าแซะ-ปะทิว เขาประสงคจ์ะใหผ้มขุดไปปลูกที�
เขต กาํลงัเห่อตน้ไมจึ้งแวะเขา้ไปดู เห็นแลว้ก็ตอบตกลงเพราะเป็นตน้ปาลม์ที�สวยอวบอว้นสูงใหญ่ทั�งคู่ หาก
ไปยืนตน้หนา้สาํนกังานคงดูเด่นเป็นสง่ายิ�งนกั การขดุลอ้มเขาวา่ไม่ยากแต่ตอ้งหารถเครนและรถบรรทุก

ขนาดใหญ่ในการเคลื�อนยา้ย เรื�องนี�คงตอ้งคิดอ่านอีกครั� ง  กลบัสาํนกังานมีการประชุมรองผูอ้าํนวยการฯ
และหวัหนา้กลุ่ม ประจาํเดือนมกราคม ๒๕๕๑ เป็นเรื�องเบาๆตอ้นรับปีใหม่ ปรับกิจกรรมงานในช่วงไวทุ้กข์
ใหเ้หมาะสม ทบทวนปัญหาการทาํงานในปีที�ผา่นมา เลิกประชุมแลว้ขึ�นไปทาํงานแฟ้มเอกสารต่อจนหมด
เยน็ กลบับา้นมีผูบ้ริหารมาเยี�ยมในโอกาสปีใหม่หลายราย 

            วนัองัคารที� ๘  มกราคม  ๒๕๕๑  เชา้มีการประชุมจดัสรรงบประมาณซ่อมแซมโรงเรียนที�

ประสบภยั ซึ� ง สพฐ. จดัสรรมาให ้๑๐๐,๐๐๐ บาท มีโรงเรียนขอมา ๓ แห่ง แต่เขา้เกณฑเ์พียง ๒ แห่ง จดั

แลว้มีเงินเหลือไวย้ามฉุกเฉินอีก ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อดว้ยการประชุมเพื�อพิจารณาคดัเลือกบุคคลมาลงตาํแหน่ง
ในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พิจารณากนัรอบดา้นแลว้มีมติให้กาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาและให้ผู ้

ประสงคจ์ะเขา้รับคดัเลือกส่งผลงานใหก้รรมการพิจารณาอีกครั� งในสปัดาห์หนา้  เที�ยงไปทานขา้วกบัคณะ
ของผูอ้าํนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา ผอ.สุชาติ ชูชีพ ที�ร้านยิ�มโภชนา ริมคลองชุมพร บ่ายประชุม
คณะทาํงาน ๒ เรื�องในที�เดียวกนัคือ การจดังานวนัครูและการจดัที�พกันกักีฬา "ชุมพรเกมส์" เรื�องวนัครูได้
ปรับเปลี�ยนกิจกรรมภาคบนัเทิงออกทั�งหมด ไม่ว่าจะรําเทิดพระเกียรติ กีฬา งานสังสรรค ์เหลือไวแ้ต่พิธีบูชา



บูรพาจารย ์สาํหรับที�พกันกักีฬาไดง้บประมาณมา ๒ ลา้นบาท เฉลี�ยใหโ้รงเรียนจุดที�พกันกักีฬา ๖ แห่งๆละ 

๑๗๐,๐๐๐ บาท ไปถวัจ่ายในรายการที�เขากาํหนด จะใหทุ้กแห่งกั�นมุง้ลาดตามแผนเดิมเป็นไปไม่ไดโ้ดยแท ้
ผมจึงพูดทีเล่นแต่น่าจะเอาจริง ใหแ้จง้นกักีฬาเตรียมมุง้ครอบมาดว้ย เลิกประชุมไปทาํงานเอกสารต่อจน

เยน็  โถงบนัไดทางขึ�นคณะครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรมาช่วยจดันิทรรศการไวอ้าลยัสมเด็จพระเจา้พี�นางเธอ 
เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีการติดตั�งพระรูป โต๊ะบูชา พร้อมที�ลงนามไวอ้าลยั 
มีป้าเขียว ศน.รัตนา ทรัพยส์มบูรณ์ เป็นผูก้าํกบัการแสดง 
  
            วนัพุธที� ๙ มกราคม  ๒๕๕๑  ภาคเชา้ทาํงานเอกสารที�ประเดประดงัเขา้มาจาํนวน

มาก นกัเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ ของ ผอ.ชชัวาล แซลี�  มาผกูผา้ที�พระรูปสมเด็จพระเจา้พี�นางเธอ เจา้
ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพราะโรงเรียนนี� มีความชาํนาญในระดบัมืออาชีพ เที�ยง
พ่อครัวนายสุพรรณ ศรีสงกา เขาจะแกงปลาไหล เลยสมทบเงินใหไ้ปซื�อหมซืู�อไข่และขา้วสารมาทาํกินกนัที�
สโมสร เป็นอาหารเที�ยง เพราะจากไปหลายวนัปีนี� จึงเป็นเป็นมื�อแรกในสาํนกังาน ฝีมือเขาดีคงที�คงวา บ่าย

ไปศูนยร์าชการประชุมกรรมการสรรหากรรมการเลือกตั�งประจาํทอ้งถิ�น มีการเลือกตั�งกรรมการสรรหา
เทศบาลตาํบลนาโพธิR  อาํเภอสวี สมคัร ๑๒ คน เลือกใหเ้หลือ ๘ คน มีท่านสมศกัดิR  ตะเภานอ้ย รองผูว้า่

ราชการจงัหวดัเป็นประธานการประชุม กรรมการลงคะแนนรอบเดียวกไ็ดก้รรมการครบ  เลิกประชุมกลบั
บา้นพกัไปเปลี�ยนเป็นเครื�องแบบปกติขาวไวทุ้กข ์เวลา ๑๖ นาฬิกา ไปร่วมพิธีบาํเพญ็กศุลถวายแด่สมเดจ็
พระเจา้พี�นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที�วดัโพธิการาม มีท่านผูว้า่ราชการ
จงัหวดัและหวัหนา้ส่วนราชการเขา้ร่วมพิธีประมาณ ๒๐๐ คน เสร็จพิธีกลบัที�พกัทาํงานขอ้มูลทางการ
บริหารต่อจนเที�ยงคืน 

            วนัพฤหัสบดทีี� ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๑  เชา้เป็นประธานเปิดการอบรมเพื�อพฒันาขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื�อใหมี้หรือเลื�อนวิทยฐานะ ที�โรงแรมชุมพรการ์เดน้ รุ่นนี�สะดวกสบายกว่า
รุ่นที�แลว้ เพราะเป็นโรงแรมใหม่ ห้องประชุมกวา้ง เครื�องปรับอากาศเยน็ การรับประทานอาหารมีหอ้งจดั
เลี�ยงเป็นสดัส่วน ผูเ้ขา้ประชุมมีกลุ่มชาํนาญการพิเศษและเชี�ยวชาญ ร้อยกวา่คน วิทยากรใชท้ั�งภายในเขต

และมหาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี การพฒันาจะต่อเนื�องไปจนครบกาํหนดคือ ๕ วนัสาํหรับชาํนาญการ
พิเศษและ ๖ วนัสาํหรับเชี�ยวชาญ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นกรรมการสัมภาษณ์คดัเลือกเพื�อบรรจุครูจากพนกังาน
ราชการในอตัราที�ไดรั้บคืนจากการเกษียณอายรุาชการ ตามเลื�อนไข กพร. ที�สโมสรเขตพื�นที�การศึกษา 
คดัเลือกวนันี�  ๒ อตัราของโรงเรียนบา้นร้านตดัผม ก่อนคดัเลือกไดป้ระชุมกรรมการเพื�อแจง้ใหท้ราบว่าการ
คดัเลือกครั� งนี� มีความสาํคญัขอใหท้าํงานดว้ยความโปร่งใส เพราะทุกคนหวงัไดร้ับความเป็นธรรม หากเรา
เลือกคนผิดเท่ากบัทาํผิดกบัแผน่ดิน ครูเหล่านี�ตอ้งสอนเด็กไปอีกนาน ผม ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นร้านตดั
ผม นายพีรพล ภกัดีเสนา และรองฯ ขจีศกัดิR  อุย้นอง ซึ� งรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการสอบ
สมัภาษณ์ ใชเ้วลาตั�งแต่ ๑๐ โมงกว่าจนถึง ๑๖ นาฬิกาในการสมัภาษณ์ผูส้มคัร ๒๔ คน ยาวนานมากมีคาํถาม
หนึ� งที�ผมถามไปหลายคนว่าครูประจาํการกบัพนกังานราชการใครทาํงานหนกักว่ากนั คาํตอบตรงกนัคือ



พนกังานราชการ แปลวา่พอเป็นครูเต็มตวัแลว้ ก็ละเลยไม่จริงจงั  อีกคาํถามหนึ�งการประเมินเพื�อเลื�อนวิทย
ฐานะมีผลดีต่อการเรียนการสอนเพียงใด ทุกคนตอบว่าครูยุ่งกบัเอกสารจนสอนเด็กไดไ้ม่เตม็ที�สรุปแลว้เด็ก
แยล่ง ผูเ้ขา้คดัเลือกทุกคนเก่งใกลเ้คียงกนั ถึงจะคดัดีแค่ไหนทุกคนเก่งเพียงใด แต่เรามี ๒ ตาํแหน่ง ที�เหลือก็
ตอ้งเป็นพนกังานราชการต่อไป แต่เป็นผูที้�พร้อมจะเป็นครูเต็มตวัถา้เขามีโอกาส การใหค้ะแนนกรรมการทั�ง 

๓ คนมีอิสระต่างคนต่างให้  การรวมคะแนนกใ็หก้รรมการอีกคณะหนึ�งไปดาํเนินการ   นกัการไปขดุตน้
กระโดนมาไวห้นา้สาํนกังาน ๑ ตน้จากโรงเรียนบา้นหนองเนียน ไปชี� จุดสาํหรับปลกูดา้นหนา้อาคาร ในวนั
พรุ่งนี�จะไปขดุมาเพิ�มอีก กลบับา้นทาํงานต่อเพราะพรุ่งนี� มีประชุมผูบ้ริหารโรงเรียน 
            วนัศุกร์ที� ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๑  ประชุมผูบ้ริหารเดือนนี�ตรงเวลา และที�ประชุมเงียบเรียบร้อย 
เท่าที�สังเกตเพราะมีตวัแทนมามาก ผูบ้ริหารหลายคนไม่มาประชุมดว้ยตนเอง คงติดงานอื�นและหลายคนก็
เขา้อบรมพฒันาเพื�อเลื�อนวิทยฐานะ ใหก้ลุ่มงานต่างๆแจง้ขอ้ราชการที�เกี�ยวขอ้ง ใชเ้วลาถึง ๑๑.๐๐ น. กเ็ลิก

ประชุม  บ่ายนี� มีการประชุมคณะกรรมการกลั�นกรองการยา้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา ใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการ
ตรวจสอบขอ้มูลจากเอกสารประกอบคาํขอใหต้รงกนั การพิจารณากลั�นกรองถา้จะแปลกนัอย่าง
ตรงไปตรงมาตามเกณฑใ์หม่ที� อ.ก.ค.ศ.เขต กาํหนด คือ การใหค้ะแนนตามหลกัฐานที�เจา้ตวัเสนอมา ให้
สอดคลอ้งตรงตามเกณฑ ์และรวมคะแนนให้ถกูตอ้งแลว้มาดูวา่ใครไดม้ากนอ้ยกวา่กนัในแต่ละขนาด ระดบั
ช่วงชั�น ตรวจทานอีกทีจนแน่ใจวา่บวกเลขไม่ผิดกเ็รียงลาํดบัไป ผลเป็นที�ถูกใจหรือขดัใจก็ตอ้งยกใหเ้กณฑ ์
ไม่สามารถจะใชดุ้ลยพินิจหรือเหตุผลใดมาหกัลา้งใหต่้างจากที�เกณฑก์าํหนดได ้กวา่จะแลว้ในรอบที�หนึ�ง 
เวลาก็ล่วงไป ๔ ทุ่มกวา่ ทุกอยา่งจะยติุและเสร็จสิ�นสมบูรณ์เมื�อ อ.ก.ค.ศ.เขต อนุมติัแลว้มีคาํสั�งออกไป ถึง
วนันี� จึงเขา้ใจ ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของพรหมวิหารธรรมในพระพุทธศาสนาในขอ้ "อุเบกขา" ดี
ยิ�งขึ�น ปีที�แลว้ฤดูนี�  ผมเหมือนกรรมการมวยปลํ�า ที�ถกูนกัมวยอดัทั�งฝ่ายแดงและฝ่ายนํ�าเงินรวมถึงพี�เลี�ยง ปีนี�
สบายใจเพราะเป็นแค่สักขีพยานคอยประทบัตรารับรองใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน สาํหรับความวิตกกงัวลลว่งหนา้
วา่จะเกิดผลเสียต่อการศึกษาของโรงเรียนหรือไม่เพียงใด รอใหผ้ลเกิดแลว้ค่อยพิจารณาอีกครั� ง เราตอ้งให้
โอกาสคนไดแ้สดงฝีมือ เพราะเขามาตามเกณฑที์�ชอบดว้ยกฎหมาย 
             

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑  

 

 

๑๙  มกราคม  ๒๕๕๑  

เรียน   เพื�อนครู ผู้บริหารที�เคารพรักทุกท่าน 



 

            วนัจนัทร์ที� ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๑  วันนี,ทาํงานที�สาํนกังานเขตเขต เริ�มจากดูตน้ไมที้�นาํมา
ปลกูใหม่ ๔ ตน้ แหงนมองฟ้าแลว้ชกัหวั�นใจเพราะแลง้ติดต่อกนัมาหลายวนั ไม่มีวี�แววว่าฝนจะตก อาศยัรด
นํ�าใหชุ่้มเขา้ไว ้ขึ�นไปทาํงานเอกสารที�เขา้มาเป็นตั�งๆ พร้อมเอกสารเฉพาะตวั ๒ - ๓ ฉบบั ร้องเรียนผูบ้ริหาร
โรงเรียนว่ามีพฤติกรรมที�ไม่เหมาะสมหลายประการอ่านแลว้กเ็กบ็ไวห้าความจริงต่อไป การอ่านหนงัสือ
ร้องเรียน มีเทคนิคเฉพาะตวัเหมือนกนั คืออ่านรอบแรกจะรู้สึกเหมือนอ่านนิยาย ผูถู้กร้องเรียนเหมือนเป็น
ผูร้้ายตวัฉกาจ ตอ้งทิ�งไวว้นัสองวนัแลว้ค่อยอ่านใหม่แลว้ตดัสินใจว่าจะใหเ้จา้ตวัชี�แจงหรือใหค้นอื�นสืบ
ขอ้เท็จจริง จะไดไ้ม่มีอคติและตอ้งอุเบกขาจะทาํไดม้ากนอ้ยเพียงใดก็ตอ้งพยายามทาํ ทาํงานเอกสารจนเที�ยง 
ทานขา้วกลางวนัที�หอ้งเพราะท่านรองฯวิชชุลดา โชคคณาพิทกัษ ์นาํแกงส้มมนัขี�หนูกบัหมูสามชั�นมาฝากสั�ง

ขา้วเปล่ามาเพิ�ม ก็ไดอ้าหารเที�ยงที�อร่อยอีกมื�อหนึ�ง บ่ายอ่านเอกสารสญัญาจา้งบริษทั Organizer ที�
คณะทาํงานยกร่างมาให ้เป็นการจา้งบริการจดัพิธีเปิดการแข่งขนักีฬานกัเรียนนกัศึกษาแห่งประเทศไทย 

"ชุมพรเกมส์" เนื�องจากจงัหวดัตั�งผมเป็นประธานฝ่ายพิธีเปิดจึงตอ้งรับภาระนี�มาดว้ย  บ่ายไปปิดการอบรม
การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื�อใหมี้หรือเลื�อนวิทยฐานะ ที�โรงแรมชุมพรการ์เดน้ พร้อมมอบ

วฒิุบตัร  เยน็นี� กลบัเขา้บา้นดว้ยบรรยากาศที�เซ็งๆกบังานบางประการที�ยงัไม่ลงตวั 

          วนัองัคารที� ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๑ เชา้แวะ สกสค.จงัหวดัชุมพร เพื�อประชุมคณะกรรมการ 

สกสค.จงัหวดั ไดร้ับทราบวา่วนัเสาร์ที� ๑๙ มกราคม  ๒๕๕๑ รศ.ดร. วรากรณ์  สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วย
วา่การกระทรวงศึกษาธิการ จะมาประชุมครูในโครงการพฒันาชีวิตครูที�โรงแรมชุมพรแกรนดฯ์ ไดข้อความ
ร่วมมือให้เขตพื�นที�แจง้ครูมาประชุมครั� งนี�ดว้ย เที�ยงผม ท่านชิต นาสัก ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๒ และ ท่านอนุ

พงษ ์ บรรจงศิริ ผอ.สกสค.จงัหวดั ไปทานขา้วที�ร้านกอบเงิน หนา้ศูนยร์าชการ อิ�มแลว้แยกยา้ยกนัไป บ่าย
กลบัเขา้สาํนกังานเขต ทาํงานเอกสารไดส้กัพกั ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัขอพบเพื�อปรึกษางาน ขบัรถไปศูนย์

ราชการพบท่านผูว้่าราชการจงัหวดัท่านสอบถามถึงกระบวนการทาํสัญญจา้งบริษทัOrganizer จดัพิธี
เปิดการแข่งขนักีฬานกัเรียนนกัศึกษาแห่งประเทศไทย "ชุมพรเกมส์" ที�ยงัไม่แลว้เสร็จ ผมชี�แจงประเดน็
ปัญหาขอ้กฎหมายและแนวปฏิบติัหากใหผ้มเป็นคู่สญัญา ซึ� งมีความยุ่งยากไม่คล่องตวั แต่หากท่านผูว้า่
ราชการจงัหวดัในฐานะหวัหนา้ส่วนราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยการงบประมาณดาํเนินการเองจะคล่องตวั
ที�สุด ท่านกร็ับไปดาํเนินการเอง เยน็ไปดูเขาจดัสถานที�ที�หอประชุมจงัหวดัเพื�อจดังานวนัครูในวนัพรุ่งนี�  
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั โรงเรียนไทยรัฐวิทบา ๗๗ (บา้นเนินสนัติ) ของ
ท่าน ผอ.ปรานี ซื�อสตัย ์ไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสวยงาม เวทีโรงเรียนอนุบาลชุมพรจดัดอกไมแ้บบวิจิตร
ตระการตา โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยาผกูผา้สีประดบัเป็นลายเป็นช่อเป็นที�พิสดาร สาํนกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัและสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัสนบัสนุนอุปกรณ์พิธีสงฆ ์เรียกวา่ส่วนใหญ่เรียบร้อยบริบูรณ์ ดูไปดู

มาตอ้งขอความอนุเคราะห์ท่าน ผอ.ปรีชา  ตรีทศ ผอ.โรงเรียนเมือชุมพรเขาถล่ม นาํเวทีมาติดตั�งในยาม
วิกาลสาํหรับนกัดนตรีไทย ทีมงานของท่านจากเทศบาลตาํบลวงัไผช่่วยกนัอยา่งเขม้แขง็ เช่นเดียวกบัท่าน 



ผอ.สาํรวจ  ถนอมศกัดิR  ที�ระดมคณะครูมาช่วยผกูผา้ประดบัเวทีจนสวยงาม  ตอ้งขอบคุณคณะครูผูบ้ริหาร
ทุกโรงเรียนที�กล่าวขา้งตน้ไว ้ณ โอกาสนี�  ประมาณ ๔ ทุ่มแยกยา้ยกนักลบัไปพกัผอ่น วนันี�ผมฝืนคาํสอน
ขงจื�อ ที�ว่า "แม่ทพัไม่ขดัปืน" 

           วนัพุธที� ๑๖ มกราคม  ๒๕๕๑ ตื�นแต่เชา้ตรู่เพราะเป็นวนัครู โทรศพัทไ์ปหาครูเก่าเพื�อขอพร 
ไดย้ินเสียงและไดพ้รแลว้ชื�นใจปีละครั� ง พิธีจดัไดเ้รียบง่ายเพราะเป็นช่วงแห่งการไวทุ้กขส์มเด็จพระเจา้พี�
นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แขกพิเศษที�ใหเ้กียรติกบัครูในวนันี� มีหลาย
ท่าน อาทิ ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร นายมานิต วฒันเสน ในฐานะประธานในพิธี ผูพิ้พากษาหวัหนา้ศาล
จงัหวดัชุม สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ท่านชุมพล จุลใส ท่านบอกว่ารีบเดินทางมาจากจงัหวดัชยันาทเพื�อมา
ร่วมงานของครูในวนันี�  รองผูว้า่ราชการจงัหวดัทั�ง ๒ ท่าน อยัการจงัหวดั ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดั วฒันธรรมจงัหวดั ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษา คุณไอศูรย ์ภาษยะวรรณ์ 

ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชุมพร คุณสุภาพ อุชุภาพ ท่านไดน้าํเงินมาสมทบจดังานครั� งนี�  ๒๐,๐๐๐ บาท 

ผูอ้าํนวยการ สกสค.จงัหวดั คุณอนุพงษ ์บรรจงศิริ ท่านก็นาํเงินสมทบจดังานวนัครู ๓,๐๐๐ บาท 
คณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา และแขกผูมี้เกียรติอีกหลายท่าน ผมในฐานะผูจ้ดังานตอ้งกราบขอบคุณทุก
ท่านไวใ้นโอกาสนี�  พิธีเริ�มดว้ยพิธีสงฆ ์ต่อดว้ยพิธีบูชาบูรพาจารย ์จากนั�นประธานในพิธีมอบเกียรติบตัรครู
ดีในดวงใจ กล่าวปราศรัยเป็นอนัเสร็จพิธีวนัครูปีนี�  ดูสั�นๆหว้นๆไปหน่อย แต่เป็นแบบฉบบัที�ดูดี อย่างไรก็
ตามหลงัพิธีกลบัพบวา่ในดา้นเทคนิคเรามีขอ้บกพร่องเกิดขึ�นเหมือนกนั เช่น พิธีสงฆ ์การขอบคุณแขกผูมี้

เกียรติที�ไม่ทั�วถึง ความบกพร่องทั�งหลายผมขออภยัไวด้ว้ยถือเสียว่า"ผิดเป็นครู"  อยา่งไรกต็ามน่าภูมิใจที�

วนันี�ครูมากนัเต็มหอประชุม อาหารวา่งโรงเรียนบา้นดอนไทรงาม ของ ผอ.กิจจา  เก่งการไถ ช่วยจดัลงหีบ
ห่อจนดูดี การลงทะเบียนเป็นระเบียบ ตอ้งขอชมเชย เที�ยงไปกินขา้วร้านโกต๋อย บา้นเนินคีรี อาหารหลกัคือ
ขาหมูนํ�าแดง และขาหมูนํ�าแดงผดักระเพรา มีทีมงานมาดว้ยเกือบ ๑๐ คน ทั�งท่านรองฯและหวัหนา้กลุ่ม บ่าย
เขา้สาํนกังานเขตไปสโมสรเพื�อดูช่างมาติดตั�งตวัปรับเสียงคาราโอเกะจากระบบโมโนเป็นสเตอริโอ อุปกรณ์

ตอ้งสั�งมาจากกรุงเทพฯ ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท พอติดตั�งเครื�อง EQ ตวันี�ลาํโพงซา้ยขวาจะแยกเสียงได้

ชดัเจนยิ�งขึ�น เครื�องดนตรีทุกชิ�นจะถูกขบัเสียงออกมาใหป้รากฏและเสียงจะทุม้นุ่มลึก  เยน็ไปทานขา้วร้าน
ยายปวด ที�บางหมากเพราะอยากทานแกงส้ม 

            วนัพฤหัสบดีที� ๑๗ มกราคม  ๒๕๕๑ เชา้ประชุมที�หอ้งเกาะเสมด็ ศูนยร์าชการ เพื�อรับ
นโยบายจากรัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี รศ.ดร.ธีรภทัร เสรีรังสรรค ์เที�ยงไปโรงเรียนเมืองชุมพร
วิทยาเพื�อร่วมทานอาหารกบัคณะจาก สพฐ.ที�มาติดตามโรงเรียนในฝัน ใชโ้รงเรียนนี� เป็นศูนยก์ลางในการ

ประชุมทั�ง ๖ โรงเรียน   บ่ายกลบัสาํนกังานเขตเพื�อประชุม อ.ก.ค.ศ. เขต ที�หอ้งเขาปูน อาคารสโมสร มี
วาระสาํคญัหลายเรื�องแต่ที�คนสนใจกนัมากที�สุด คือ การยา้ยผูบ้ริหารโรงเรียน ไดน้าํผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั�นกรองเสนอขออนุมติั ปรากฏว่าที�ประชุมอนุมติัทุกราย เป็นการพิจารณาการยา้ยที�รวดเร็ว
เรียบง่ายไร้คาํถาม ไม่เหมือนทุกครั� งที�ผา่นมา อาจเป็นเพราะเกณฑก์ารยา้ยแน่นอนตายตวั เพียงบวกเลขให้



ถูกก็จะพบคาํตอบ ผมเองสบายใจแมจ้ะรู้สึกวา่ไดเ้สียเอกราชความเป็นผูบ้งัคบับญัชาไป แต่เมื�อเทียบกบั
ความสงบเรียบร้อยขององคก์รก็รับได ้ประกอบกบัการนาํบทเรียนเมื�อปีที�แลว้มาเปรียบเทียบดูกไ็ม่อยาก

เปลืองตวักบัเรื� องนี� อีก  แต่ในฐานะผูบ้ริหารสูงสุดของเขตถา้จาํเป็นเพื�อประโยชนร์าชการก็ตอ้งพร้อมรบ

เหมือนกนั เยน็ไปเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อของคุณเรไร ชาญเชาวน์   

            วนัศุกร์ที� ๑๘ มกราคม  ๒๕๕๑  เวลา ๐๖.๐๐ น. ออกเดินทางจากสาํนกังานเขตพร้อมดว้ย
รองผูอ้าํนวยการฯ ๔ ท่าน หัวหนา้กลุ่มนโยบายและแผน และเจา้หนา้ที�อีก ๑ เพื�อไปประชุมรับทราบ
นโยบายการตรวจราชการจากผูต้รวจราชการกระทรวง ดร.รุ่งเรือง สุขารมย ์ที�จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ถึง
วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที�นดัหมายเวลา ๐๘.๓๐ น. ใชเ้วลาประชุมกนัถึง ๑๑.๐๐ น. ก็เสร็จสิ�น เขา
เลี�ยงขา้วกลางวนั ขากลบัเจอฝนตลอดทางคาดว่าชุมพรฝนจะตกดว้ย แต่พอเขา้เขตชุมพรไม่มีฝนตามที�หวงั 
ถึงสาํนกังานเกือบ ๑๕.๐๐ น. จดัการกบัแฟ้มเอกสารจนหมดโต๊ะ บรรยากาศบ่ายวนัศุกร์ดูเงียบเหงาเพราะ
หลายคนเดินทางไปต่างจงัหวดั วนันี�ผมไม่กลบับา้นที�เมืองนนทบุรี เพราะพรุ่งนี�ตอ้งอยู่รับรัฐมนตรีช่วยวา่
การกระทรวงศึกษาธิการ บ่ายพรุ่งนี� ถึงจะขึ�นเพราะมีราชการตอ้งทาํที�กรุงเทพฯ ๓ วนั ไปทานขา้วเยน็ที�หาด
ทุ่งววัแล่นเป็นร้านใหม่เพิ�งไปครั� งแรก นั�งดูดวงจนัทร์ เกลียวคลื�น และโขดหิน ปล่อยใจใหล่้องลอยไปไกล
แสนไกล  

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑  

 


